

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

อะไรคือ "ปัจจัย" ทำให้ประชาชาติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ได้ชัยชนะด้วยคะแนนเสียง 14,727,306 ต่อ 10,747,441

คำตอบ 1 คือ ปัจจัยจาก "ความเพ้อฝัน" เป็นความเพ้อฝันของนักการเมือง เป็นความเพ้อฝันของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ และแม้กระทั่ง "บางส่วน" ภายในพรรคไทยรักไทย

เพ้อฝันว่า "การเลือกตั้ง" จะ "คณิตตาย" ปัญหา

พรรคประชาธิปัตย์จึงเห็นชอบกับข้อเสนอที่ว่า "รับ" ไม่ก่อนแล้วค่อย "แก้ไข" ภายหลังพรรคเล็ก ขึ้นไม่ว่า พรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา รวมถึงที่แยกตัวออกจากพรรคไทยรักไทยอย่างพรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเชื่อเช่นนี้

ทั้งยังเชื่อตามแผน "บันได 4 ชั้น" อัน "คมช." กำหนดและจัดวางเอาไว้ พรรคไทยรักไทยเอง "บางส่วน" ก็เชื่อเช่นนี้ แม้คะแนน "ไม่รับ" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสูงเด่น แต่ในภาคเหนือ คะแนน "รับ" กลับสูงกว่าคะแนน "ไม่รับ"

ตรงกันข้าม คะแนน "รับ" จากภาคใต้ภาคกลาง สูงเด่น

คำตอบ 1 สอดรับกับคำตอบว่าด้วย "ความเพ้อฝัน" นั่นก็คือ ประเด็นว่า "การเลือกตั้ง" จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการผลักดัน "คมช." ผลัก "ทหาร" ออกไป แล้ว "ความเป็นจริง" ดำเนินไปอย่างไร

ความเป็นจริงภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 อาจดับฝันของพรรคประชาธิปัตย์ และเสริมความเพ้อฝันให้กับพรรคพลังประชาชน

ช่วงเวลาเพียง 1 ปี "สถานการณ์" ก็พลิกกลับ

ชัยชนะจากการเลือกตั้งอาจทำให้แผน "บันได 4 ชั้น" ของ คมช.ต้องล้มเหลว บรรดาพรรคการเมืองต่างหันมาช่วยในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชน

ส่วนผลให้ นายสมัคร สุนทรเวช ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

แต่เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม 2551 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ลุกฮือขึ้นอีก นำไปสู่การเข้าเสวยราชย์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

มีการยึดทำเนียบรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2551

พอถึงเดือนกันยายน นายสมัคร สุนทรเวช ก็ถูกขับพ้นจาก "ภายใน" และ "ภายนอก"

บทเรียน จากอดีต ประชาชาติ สิงหาคม 2550 ว่าด้วย ความเพ้อฝัน



ให้ลาออก แม้จะมีความพยายามผลักดันให้นายสมัคร วงศ์สวัสดิ์ เข้ามาแทนที่แต่ก็อยู่ได้เพียงเดือนธันวาคม พรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบ

จากนั้น ก็เกิดการแยกตัวโดยការนำของนายเนวิน ชิดชอบ ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนมกราคม 2551

พรรคประชาธิปัตย์ "สมหวัง" พรรคพลังประชาชนกลายเป็น "ฝ่ายค้าน"

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และแนวร่วมประณามว่า ชัยชนะจากการปราบปรามทำให้พลังของพรรคเพื่อไทยน่าจะอ่อนเปลี้ยระส่ำระสาย จึงตัดสินใจยุบสภาและจัดการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554

แต่แล้วพรรคเพื่อไทยกลับได้ชัยชนะ และเป็นชัยชนะอันท่วมท้น

จากจุดนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยบังเกิดความอึดใจและนำไปสู่ความเพ้อฝันอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมอย่างชนิด "สุดซอย"

ทำให้ประชาชนกับการต่อต้านจากมวลชนมหาประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2556

มวลชนมหาประชาชน คือ การหนีพลังครั้งสำคัญจากบทเรียนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพียงแต่ครั้งนี้มีผู้นำโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล หากเป็น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ในที่สุดก็สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557

รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 พรรคพลังประชาชนยังอยู่กับ "ความเพ้อฝัน" รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 พรรคเพื่อไทยจะยังอยู่กับ "ความเพ้อฝัน" อีกหรือไม่

"ประชามติ" ในวันที่ 7 สิงหาคม คือ "คำตอบ"

จากนี้จึงเห็นได้ว่า ประชาชนเดือนสิงหาคม 2559 มีความแตกต่างจากประชามติเดือนสิงหาคม 2550

แตกต่างตรงที่พรรคประชาธิปัตย์มีได้ตกอยู่ใน "ความเพ้อฝัน" แต่คำตรงที่พรรคเพื่อไทยมีได้ตกอยู่ใน "ความเพ้อฝัน" แต่จะเป็นจริงหรือไม่ตกอยู่ "ผล" ของ "ประชามติ"

การ์ตูนอารมณ์ BIG HUG
อรุณ วัชรสวัสดิ์

อรุณ 3-8-59

กาฬิดู ถูกๆ
กกด.ยันไม่ตัดสิทธิ์
ยิ่งลักษณ์
ได้ไหวตประชามติ
(หัวข้อ ข่าวสด, 2 ส.ค.59)
พวกนี้ ไม่กลัวยิ่งลักษณ์ดีใจ
ไหวตรับ รัง(ฮา)

กาฬิดู ถูกๆ
กกด.มันใจคนใช้สิทธิร้อยละ80
คาดรู้ผลไหวตทกโมงเย็น
(หัวข้อ ข่าวสด, 2 ส.ค.59)
อึ้งชาจ้ง เคารู้กันตั้งแต่ก่อน
ไหวตชะอิก

กาฬิดู ถูกๆ
กกด.ยันไม่ตัดสิทธิ์
ยิ่งลักษณ์
ได้ไหวตประชามติ
(หัวข้อ ข่าวสด, 2 ส.ค.59)
พวกนี้ ไม่กลัวยิ่งลักษณ์ดีใจ
ไหวตรับ รัง(ฮา)

กาฬิดู ถูกๆ
กกด.มันใจคนใช้สิทธิร้อยละ80
คาดรู้ผลไหวตทกโมงเย็น
(หัวข้อ ข่าวสด, 2 ส.ค.59)
อึ้งชาจ้ง เคารู้กันตั้งแต่ก่อน
ไหวตชะอิก

'เกษมบัณฑิต' เปิดศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาคนตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0

ดร.เสถียร สุวรรณดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดศูนย์ ฝึกอบรม พัฒนาคนตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 โดยได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาคนตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 โดยมี ดร.เสถียร สุวรรณดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.เสถียร สุวรรณดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.เสถียร สุวรรณดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.เสถียร กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นแหล่งพัฒนาคนตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการในยุคใหม่



ด้านซ้ายถึงขวา - ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ "ด้านโดยเสถียรดี" และต้อนรับ พล.ต.ท.เว็ชท์ กลิ่นกระพริบ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บรรยายพิเศษ "ยาเสพติดให้โทษเสถียรดี" ในกิจกรรม "ชุมชนร่วมใจ ร่วมใจด้านโดยเสถียรดี" โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา และประชาชน ร่วมงาน ณ อาคารหอประชุมหอประชุมรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

SISB สยายปีกบุกตลาดภูธร

- เปิด SISB สาขาเชียงใหม่ รับอนุบาล-ป.6
- ขยายพื้นที่ที่ประชาอุทิศ ขยายตลาดมัธยม

นายเคลวิน โคว ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ หรือ SISB เปิดสาขา ปัจจุบันระบบการศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร



เคลวิน โคว

โดยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ หรือ SISB เปิดสาขา ปัจจุบันระบบการศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ไทย หรือเด็กต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทย หรือวัฒนธรรมไทยก็สามารถเลือกเรียนได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาระดับนานาชาติและนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ที่สิงคโปร์ และไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยสามารถเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ หรือ IPSLE เป็นศูนย์ทดสอบนานาชาติระดับมัธยมศึกษา IGCSE, AS และ A Levels และเป็นศูนย์ยื่นสมัครสอบระดับความสามารถด้านภาษาจีน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการสอบระดับสำหรับนักศึกษาที่สนใจการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์และนานาชาติ



ดูงาน - รศ.ดร.ดวงตา สราวุธชัย (ยืนแถวหน้าที่ 2 จากขวามือ) อาจารย์ประจำวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ นำคณะนักศึกษา MBA รุ่น 59 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การบริการผู้สูงอายุ กลุ่มไม่เทียม ประดิษฐาน ณ อาคารหอประชุมหอประชุมรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เส้นทางสร้างคน

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับรัฐบาลจัดงาน "สัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 5" ภายใต้แนวคิด "ประชาคมอาเซียน 2025: ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และ "งานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐบาล ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค. 59 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถาม 0-2218-3929

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม รัสเซีย จีนไต้หวัน เยอรมัน ภาษาอังกฤษ และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียนแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถาม 27 ส.ค. - 27 พ.ย. 59 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ส.ค. 59 สอบและเลือกเพิ่มเติมที่ www.lang.human.ku.ac.th หรือสอบถามที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก. ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬารัตน์พิทยาสรรพ์ โทร. 0-2942-8888-9